

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๑.ด้านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม</p>	<p>เพื่อให้คนไทยมี หลักประกันทางรายได้ใน วัยเกษียณที่เพียงพอต่อ การดำรงชีวิตอย่างมี คุณภาพ</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) อัตราทดแทนรายได้ของระบบบำนาญ (Replacement Ratio) อยู่ในระดับที่ เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ</p> <p>๒) สวัสดิการที่ได้รับมีความเท่าเทียมมาก ยิ่งขึ้น</p> <p>๓) มีการระดมทุนและการจัดการการออม ภาคบังคับและภาคสมัครใจเพื่อลดภาระ งบประมาณภาครัฐ</p>	<p>(๑)ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ บำนาญในรูปแบบการออมภาคบังคับภายใน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)</p> <p>(๒)เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม (พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม)</p> <p>(๓)อาจมีการจัดตั้ง“องค์การมหาชน” ให้ สนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (เมื่อทราบ สาระสำคัญของกฎหมาย)</p> <p>(๔)แก้ไขกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติกองทุน การออมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๔ ประเด็นการเพิ่ม เงินสมทบจากภาครัฐให้เหมาะสมกับเป้าหมาย</p> <p>(๕)แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิการต่างๆให้เสร็จภายใน ๓ ปี</p> <p>(๖)เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม และเมื่อทราบสาระสำคัญของกฎหมายแล้วอาจมี การตั้งองค์การมหาชนให้สนับสนุนกิจการ วิสาหกิจเพื่อสังคม</p> <p>(๗)จัดตั้ง“กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางสังคม”เพื่อให้อปท. (เทศบาลและอบจ.) ที่มี ศักยภาพกู้ยืม</p> <p>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</p> <p>- การออมและสวัสดิการ สพส. และ สนข. ดำเนินการอยู่แล้ว ควรติดตามและประเมินผล การดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
				<p>- การลงทุนเพื่อสังคม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการดำเนินการ สพส. ควรประสานสนช.เพื่อดำเนินการแบบบูรณาการ</p>
<p>๒.ด้านกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม</p>	<p>เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ระดับความสำเร็จในการผลักดันนโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม</p> <p>๒) สัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๓) ระดับความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อมการเดินทาง และบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>(๑) ให้สคบ.ดำเนินการยกเว้นบทบัญญัติตามมาตรา๔๖แห่งรัฐธรรมนูญ๒๕๖๐(การจัดตั้ง“องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ)</p> <p>(๒) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคนทุกกลุ่มโดยปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อคนทุกวัย (Universal Design) ให้เป็นประมวลกฎหมายรวมอยู่ในฉบับเดียวกันและมีหน่วยงานรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง</p> <p>(๓) แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>(๔) จัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค</p> <p>(๕) จัดตั้งกองทุนสำหรับแบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมและรัฐร่วมสมทบบางส่วน</p> <p>(๖) ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อำนาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานของสคบ.</p> <p><u>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการดำเนินการ สพส. ควรประสานสนช.เพื่อหารือให้มีการดำเนินการใน</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
๓.ด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม	เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	๕ ปี	๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถนำไปจัดสรรทรัพยากร ภายใน ๕ ปี ๒) รัฐบาลมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเปิดเผยประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ๓) มีฐานข้อมูลด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ	กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม (๑)ขยายขอบเขตหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)หรือสรอ. โดยพิจารณาขยายขอบเขตหน้าที่ของสรอ. ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น <u>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</u> ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการดำเนินการ สพส. ควรประสาน สนข.เพื่อหารือให้มีการดำเนินการใน กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม
๔.ด้านระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง	เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยสามารถจัดการตนเองและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้	๕ ปี	๑) ตำบลและจังหวัดมีกลไก/พื้นที่กลางในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างทั่วถึง ๒) ชุมชนได้รับการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ๓) มีกลไกให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนโดยชุมชน ๔) ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับการรองรับสถานะทางกฎหมาย ๕) มีกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	(๑)ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (๒)กำหนดองค์กรที่มีความคล่องตัวภายใต้หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (๓)แก้ไขพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนพ.ศ.๒๕๕๑หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๔)แก้ไขพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมพ.ศ. ๒๕๔๖,แก้ไขพ.ร.บ. ป่าไม้พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ร.บ.อื่นๆและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง,แก้ไขพ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจพ.ศ. ๒๕๕๘ (๕)จัดทำพ.ร.บ.รองรับสิทธิชุมชนและบุคคล ,จัดทำ พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนผลักดันพ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน,จัดทำพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมพ.ศ. ,จัดทำพ.ร.บ. สถาบันการเงินชุมชน

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
				<p>(๖)ปรับปรุงพ.ร.บ.สหกรณ์กฏระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๗)จัดทำพ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ.,จัดทำพ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้</p> <p>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</p> <p>ขณะนี้สนข. บางพลัดดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และขยายผลสู่ ๖ กลุ่มเขตมี สนข.นำร่อง ๖ สนข. ได้แก่ สนข.บางกอกน้อย สนข.ราชบุรีบูรณะ</p>
<p>๕.ด้านการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม</p>	<p>เพื่อให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑)ประชาชนปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาผ่านการดำเนินงานโครงการที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนมีจำนวนมากขึ้น</p> <p>๒)กลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาต้นแบบได้มากขึ้น๓)พื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีชีวิต และกระจายตัวอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย</p> <p>๔)ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์ และสื่อออนไลน์ได้รับการเฝ้าระวังให้มีเนื้อหาสาระที่ปลอดภัยมากขึ้น</p>	<p>(๑)จัดตั้งองค์กรกลาง/ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาพระราชัฐระดับจังหวัด/ประเทศและก่อตั้งกองทุนและจัดระบบการบริหารจัดการ</p> <p>(๒)ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ลูกเสือพ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>(๓)ปรับปรุงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ</p> <p>(๔)จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน</p> <p>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</p> <p>ขณะนี้กทม. (ทุกหน่วยงาน) ดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะ ทุกหน่วยงานควรนำกิจกรรมนี้ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน</p>